



จันทร์ที่ ๒๗ เม.ย.๕๘

โดดเด่นเป็นข่าว

สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
Samutprakan Primary Education Area Office 2

จดหมายข่าว



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (สพป.สพ.2) สอบบรรจุครูผู้ช่วย 8 อัตรา

นายศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สพ.2 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 เม.ย.58 สพป.สพ.2 ได้จัดสอบบรรจุครูจากบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา โดยแบ่งออกเป็น 2 สนามสอบ คือ สนามสอบโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง และสนามสอบโรงเรียนเตรียมปริญญาสุรธรรม์ สำนักงานเขตฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบในแต่ละสนาม เพื่อทำหน้าที่จัดการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายศักดิ์นิพนธ์ กล่าวว่า การจัดสอบครั้งนี้ เป็นการสอบใน ภาค ก. มีผู้มาสมัครและมีสิทธิสอบในแต่ละสาขาวิชาที่รับสมัคร จำนวน 1,060 คน มาสอบจริงจำนวน 852 คน ที่ขาดสอบคาดว่าจะไปสมัครสอบไว้หลายแห่ง สำหรับผลการสอบ ภาค ก. จะประกาศภายในวันที่ 28 เม.ย.58 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานเขต และติดประกาศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจะดำเนินการสอบ ภาค ข. ในวันที่ 2 พ.ค.58 และภาค ค. ในวันที่ 10 พ.ค.58 ตามลำดับต่อไป เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว สพป.สพ.2 จะสามารถเรียกบรรจุและแต่งตั้งได้ทันทีในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 คน คณิตศาสตร์ 3 คน อังกฤษ 1 คน ภาษาไทย 2 คน และสังคมศึกษา 1 คน ที่เหลือจะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี นายศักดิ์นิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดสอบครั้งนี้ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม ซึ่งได้กำชับคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดที่มีมอบหมายให้ดำเนินการโดยยึดกฎ ระเบียบแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ข้อสอบที่ใช้ก็เป็นข้อสอบจากส่วนกลาง (สพฐ.) การรับส่งข้อสอบก็กระทำในวันสอบ ทั้งยังได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่ส่งไปในทางทุจริต การส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก และรักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานที่สอบ และยังมีคณะกรรมการสังเกตการณ์ที่ สพฐ. มอบหมายให้มาสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการสอบ จึงมั่นใจได้ในทุกกระบวนการ ทำให้การจัดสอบในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้.



จิตหมายข้า

อวยพรวันสงกรานต์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (สปป.สป.2) :

นายศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ผอ.สปป.สป.2 กล่าวอวยพรวันสงกรานต์แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สปป.สป.2 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2558 นายศักดิ์นิพนธ์ กล่าวว่กิจกรรมรดน้ำอวยพรวันสงกรานต์ สปป.สป.2 จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป หลังจากนั้นได้นำสงฆ์พระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากนางชูศรี สัตยานนท์ ประธานอ.ก.ค.ศ. สปป.สป.2 และเปิดโอกาสให้บุคลากรในสปป.สป.2 รดน้ำอวยพรวันสงกรานต์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง.



พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่บุคลากร สปป.สป.2 :

นายศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ผอ.สปป.สป.2 กล่าวว่า สปป.สป.2 มีนโยบายในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในสปป.สป.2 โดยมอบหมายให้นายสุรเดช ธัญญธาวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รับไปดำเนินการ ซึ่งได้ประสานครูชาวต่างชาติที่สอนอยู่ในโรงเรียน จำนวน 1 คน มาเป็นครูฝึก (trainer) ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสปป.สป.2 โดยเน้นเรื่องการสนทนาพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ หมุนเวียนไปตามกลุ่มงานต่างๆ ภายในสำนักงานเขตฯ นายศักดิ์นิพนธ์ กล่าวถึงความคาดหวังว่าต้องการให้บุคลากรเกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษา ไม่ประหม่า และกล้าที่จะแสดงออกเมื่อต้องพบปะพูดคุยกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการใช้ภาษาของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงปลายปี 2558 นี้.

